

QUYNH PHỤ

Kinh tế tiếp đà tăng trưởng

Năm 2023, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, kinh tế huyện Quỳnh Phụ tiếp tục có bước tăng trưởng vượt bậc khi tổng giá trị sản xuất tăng 13% so với năm 2022; nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.



Cụm công nghiệp Quý Ninh hình thành sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện Quỳnh Phụ.

Tập trung công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ đầu nhiệm kỳ đến nay được Quỳnh Phụ chú trọng là tập trung cho công tác quy hoạch và giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó công tác quy hoạch được huyện đặc biệt chú trọng, xác định là nhiệm vụ quan trọng trong

chiến lược hợp tác phát triển kinh tế vùng. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết: Xác định tầm quan trọng của công tác quy hoạch, thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021 - 2030; quy hoạch thị trấn An Bài và vùng phụ cận, đô thị Quỳnh

Ngọc, đô thị An Đông đã được UBND tỉnh phê duyệt; quy hoạch đô thị Quỳnh Côi và vùng phụ cận đang hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. Công tác lập, phê duyệt quy hoạch chỉ tiết các khu dân cư (KDC), khu đô thị được tích cực triển khai. Đến nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch các KDC: Quỳnh Hưng giai đoạn 1, giai đoạn

2, Đống Quỳnh, điều chỉnh quy hoạch KDC Hải Vân Lương, KDC Quỳnh Ngọc, KDC An Đông... và quy hoạch KDC nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tại xã An Thanh. Việc quy hoạch đã tạo nguồn lực lớn để triển khai đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật của các địa phương và của huyện.

Song song với công tác quy hoạch, trong năm, công tác GPMB tiếp tục được huyện chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2023, huyện đã thực hiện GPMB 29 dự án với nhiều dự án trọng điểm như: dự án khu công nghiệp cầu Nghìn giai đoạn II, dự án cụm công nghiệp Đông Hải giai đoạn II... Phong trào hiến đất

làm đường giao thông tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân ở khắp các địa phương, đến nay toàn huyện đã có 4.117 hộ đồng thuận, tự nguyện hiến đất không đòi lại với trên 347.350m², tổng giá trị đất hiến gần 500 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác quy hoạch và GPMB đã tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư. Năm 2023, huyện đã tham gia ý kiến

để cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 18 dự án trọng điểm trên địa bàn; thực hiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 318 trường hợp với số vốn đăng ký 1.267,8 tỷ đồng, tăng 11,59% so với năm 2022. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện", đến nay trên địa bàn huyện có 2 khu công nghiệp và 5 cụm công nghiệp. Huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để nhà đầu tư triển khai dự án khu công nghiệp được - sinh học tại 4 xã: Đống Hải, An Vinh, Quỳnh Trang và Quỳnh Xá; dự án sân golf Quỳnh Lâm tại xã Quỳnh Lâm; dự án cảng cạn tại xã Quỳnh Trang; dự án khu đô thị được - sinh học tại xã Quỳnh Hưng... qua đó thúc đẩy giá trị sản xuất khu công nghiệp, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Phát huy lợi thế từ nông nghiệp

Xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của kinh tế nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế chung của huyện, năm 2023 Quỳnh Phụ đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về tích tụ ruộng đất và liên kết tổ chức sản xuất. Toàn huyện hiện có 319 hộ tích tụ, thuê mượn được trên 1.325ha, quy mô từ 2ha trở lên, trong đó 95 hộ quy mô từ 5ha trở lên để cấy lúa, trồng được lúa và rau màu cho hiệu quả kinh tế cao.

Cùng với tích tụ ruộng đất, Quỳnh Phụ triển khai nhiều mô hình sản xuất mới theo hướng liên kết chuỗi, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng mạnh mẽ cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình liên kết tiêu thụ nông sản như: mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo, mô hình cánh đồng không bờ cấy lúa TBR225 xã An Tràng, quy mô gần 50ha; mô hình cánh đồng liên kết sản xuất lúa Nhật ở xã An Thanh, quy mô gần 50ha; mô hình liên kết áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất ở HTX An Ninh với diện tích trên 30ha...; tổ chức quy hoạch vùng chuyên canh màu mang lại giá trị kinh tế cao như vùng chuyên canh rau màu của Quỳnh Hải cho giá trị kinh tế từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/ha/năm.

Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất huyện Quỳnh Phụ ước đạt 26.255,7 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022, trong đó khu công nghiệp ước đạt 4.692 tỷ đồng, tăng 11,3%; các lĩnh vực còn lại ước đạt 21.563,7 tỷ đồng tăng 13,4%. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 3.789,9 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2022; công nghiệp, xây dựng ước đạt 19.130,9 tỷ đồng, tăng 16,2%; thương mại và dịch vụ ước đạt 3.334,9 tỷ đồng, tăng 8,6%. Tổng thu ngân sách lũy kế ước thực hiện 2.454,7 tỷ đồng, bằng 99,6% so với dự toán năm 2022. Đặc biệt, trong xây dựng NTM nâng cao, đến nay Quỳnh Phụ có 6 xã đã được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao và đến hết năm 2023 xã An Thái được công nhận xã NTM kiểu mẫu; 2 xã An Thanh và An Ấp đề nghị công nhận xã NTM nâng cao, qua đó sẽ nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao toàn huyện lên 8 xã và 1 xã đạt NTM

kiểu mẫu. Quỳnh Phụ cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh có xã được công nhận NTM kiểu mẫu.

Theo ông Nguyễn Tiến Quỳnh, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, để có kết quả trên, ngay khi ban hành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã xây dựng lộ trình, bước đi chi tiết, cụ thể với từng giai đoạn, từ đó có những giải pháp phù hợp; tập thể lãnh đạo từ huyện đến cơ sở quyết tâm chính trị cao, có hướng đi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cùng với đó là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân trong mọi hoạt động, nhất là trong công tác GPMB. Thời gian tới, Quỳnh Phụ phấn đấu tiếp tục giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu kinh tế; tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp...; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

NGUYỄN CƯỜNG



Năm 2023, năng suất lúa vụ xuân huyện Quỳnh Phụ tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh khi đạt năng suất 71,71tạ/ha.

ĐÔNG HƯNG

Giá rau thấp, người trồng giảm thu



Ông Nguyễn Đình Uẩn, xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc ruộng bắp cải sắp cho thu hoạch.

Thời điểm này, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đang tập trung thu hoạch cây vụ đông ưa lạnh. Năm nay tiếp tục là một năm được mùa song người trồng vẫn buồn vì giá bán thấp. Dù chỉ có một mình song nhiều năm liền ông Nguyễn Đình Uẩn, thôn Kim Châu 2, xã An Châu vẫn trồng cây vụ đông nhiều nhất xã. Với kinh nghiệm hàng chục năm trồng rau ưa lạnh, ruộng rau nào của nhà ông cũng xanh mướt, cây to đều, cho năng suất cao. Giá súp lơ hiện giảm một nửa so với năm ngoái khiến thu nhập của ông giảm đi nhiều. Ông Uẩn chia sẻ: Hàng chục năm nay tôi đều tận dụng đất trồng giữa 2 vụ lúa để trồng cây vụ đông. Làm vụ đông vất vả, sớm hôm trên đồng ruộng, nỗi lo luân thường trực, nào là lo mất mùa, lo nông sản làm ra không tiêu thụ được, lo giá bán thấp... Vụ đông năm nay tôi trồng 1,6 mẫu, cây chủ lực vẫn là cây truyền thống của địa phương như su hào, bắp

cải, súp lơ, ớt. So với năm ngoái diện tích tăng thêm 4 sào. Thời tiết đầu vụ có mưa to song nhờ HTX DVNN xã chủ động tiêu nước, chúng tôi chăm sóc rau sau mưa theo hướng dẫn nên rau hồi phục nhanh, phát triển tốt, ruộng nào cũng đẹp. Thế nhưng đến lúc thu hoạch thì giá rau lại thấp. Năm ngoái bán tại ruộng 10.000 đồng/hoa súp lơ, năm nay chỉ có 5.000 đồng/hoa, bắp cải giá cũng giảm 1/4 so với năm ngoái. Su hào, súp lơ của gia đình đã thu được khoảng 40 - 50 triệu đồng, còn lại không đáng kể. Ở ruộng gần đó, bà Nguyễn Thị Liên, thôn Kim Châu 2, xã An Châu vừa nhanh tay thu hoạch súp lơ vừa kể: Hai vợ chồng đã có tuổi nhưng tiếc ruộng, lại được hỗ trợ giống rau, năm nào cũng tranh thủ trồng vụ đông. Năm nay gia đình trồng 5 sào su hào, súp lơ, bắp cải. Rau được mùa, su hào củ to, hoa súp lơ đều, bắp cải cuộn chặt nhưng giá bán không được như mọi năm. Đến nay, gia đình đã bán được gần 20 triệu đồng. Để bảo đảm an toàn

cho người dùng, rau bán được là gia đình tôi chức bắt sâu thì không, tôi ra đồng đánh chuột bảo vệ rau. Giá rau cao như năm ngoái mới tương xứng với công lao "một nắng, hai sương" bà con bỏ ra. Năm nay, nông dân xã Lô Giang trồng 180ha cây vụ đông, tăng khoảng 20ha so với năm 2022. Trong đó, ngô trên 30ha, khoai tây trên 30ha, bí trên 25ha, còn lại là các loại rau màu khác. Thời tiết thuận lợi, cây vụ đông đều sinh trưởng, phát triển tốt. Nhưng điệp khúc "được mùa, mất giá" lại xuất hiện khiến nông dân lo lắng. Ông Nguyễn Xuân Thọai, Giám đốc HTX DVNN xã Lô Giang cho biết: Bà con chủ yếu trồng cây vụ đông trên đất lúa, diện tích mở rộng phần lớn là cây ngô, trồng tập trung ở cánh đồng thôn Minh Đức và thôn An Bình. Ngô thu sớm bán còn được 4 - 4,5 triệu đồng/sào, còn lúa ngô sau chỉ mới thu chỉ được 3 - 3,5 triệu đồng/sào. Ông Nguyễn Văn Nghan, thôn Minh Đức, xã Lô Giang chia sẻ: So với năm ngoái thì thu nhập

trồng vụ đông giảm 1/4. Vì trồng trên đất lúa, muốn để lại chờ giá tăng nhưng rau, ngô quá lứa già không bán được sẽ càng thất thu. Mong giá tăng dần cho bà con đỡ thiệt thòi.

Vụ đông năm nay huyện Đông Hưng trồng trên 5.000ha, trong đó trên 2.700ha cây ưa lạnh, chủ lực là bí, ngô, khoai tây, su hào, bắp cải, súp lơ... tập trung ở các xã An Châu, Lô Giang, Đông Xá, Trọng Quan, Mê Linh... Hiện nay, một số loại cây đang vào mùa thu hoạch, giá bán thấp hơn mọi năm, vì vậy người tiêu thụ của bà con cũng gặp khó. Thường lái về tận ruộng mua ít hơn, chỉ chọn hàng chất lượng, hàng nhỏ, mã xấu là loại, người trồng phải tự đi chợ bán. Bà Bùi Thị Mừng, xã Lô Giang cho biết: Tôi thu mua rau cho bà con một số xã chuyên trồng cây vụ đông ở Đông Hưng nhiều năm rồi. Bà con xã An Châu có nhiều kinh nghiệm trồng, chăm sóc rau vụ đông, vì vậy rau ở đây đều, đẹp, người tiêu dùng ưa thích hơn các loại rau trồng ở một số địa phương khác. Tôi cố gắng thu mua với giá sát thị trường cho bà con song vẫn rẻ hơn năm ngoái.

Nhiều năm nay, việc sản xuất rau của nông dân trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đông Hưng nói riêng vẫn gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ sản phẩm, nhất là rau xanh bởi hầu hết phụ thuộc vào các thương lái, do đó nghịch lý "được mùa, mất giá" vẫn diễn ra. Để bảo đảm chất lượng và ổn định đầu ra cho cây vụ đông, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa việc liên kết "4 nhà" nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

THU HIỀN

Nông dân Vũ Thư trông chờ vụ hoa tết

So với các vụ trong năm, vụ hoa tết thường cho hiệu quả kinh tế cao nhất, trung bình 20 - 25 triệu đồng/sào, cao điểm có thể đạt 30 - 40 triệu đồng/sào. Đây là động lực để nông dân Vũ Thư tập trung sản xuất vụ hoa phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

pha lê, ngoài ra còn có hoa loa kèn, hoa ly. Ông Vũ Duy Kiên, thôn Bồng Điền Nam chia sẻ: Vụ hoa tết ở đây thường bắt đầu từ giữa tháng Chạp, qua tết đến rằm tháng Giêng. Khoảng thời gian này, giá bán các loại hoa thông thường sẽ tăng từ 30 - 100%, tiêu thụ thuận lợi hơn so với các vụ hoa khác trong năm, vì vậy bà con luôn chú trọng lựa hoa phục vụ thị trường tết. Bí quyết để người trồng hoa điều chỉnh thời gian hoa nở là tính toán, sử dụng thời gian chiếu sáng ban đêm giúp cây hoa vươn cao, chậm đóng nụ. Chăm sóc hoa như chăm sóc trẻ nhỏ, vô cùng tỉ mỉ, công phu mới

có được những luống hoa đẹp. Nếu trước đây huyện Vũ Thư chỉ có làng hoa Bách Thuận, Tân Lập thì dịp tết năm nay đã xuất hiện thêm một số vườn hoa ở các địa phương như Việt Hùng, Dũng Nghĩa, Vũ Văn, Tự Tân..., đưa diện tích trồng hoa toàn huyện đạt gần 60ha. Nông dân điều chỉnh thời gian hoa nở, thực được, loa kèn, huệ trắng, violet... Với kỹ thuật tốt, bà con không khó để "gò" hoa nở đúng dịp tết bất chấp ảnh hưởng của thời tiết ấm hay rét. Ngoài hoa cho lễ phục vụ thờ cúng, tạo mồi, lễ hội... Vụ hoa tết kéo dài hơn 1

tháng. Ngoài thị trường trong tỉnh hoa còn được tiêu thụ tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng... Trừ chi phí đầu tư, 1 sào hoa cho thu nhập trung bình từ 15 - 20 triệu đồng/sào/vụ, 2 vụ/năm; trong đó, vụ hoa tết thường cho thu nhập 20 - 25 triệu đồng/sào, thậm chí đạt 30 - 40 triệu đồng/sào. Không quản ngại thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt của mùa đông, người trồng hoa Vũ Thư vẫn đang nỗ lực vươn trồng, chăm sóc tốt những vườn hoa với hy vọng có thêm nguồn thu nhập khá trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

QUYNH LƯU



Nông dân xã Việt Hùng (Vũ Thư) trông nhiều loại hoa giúp khách hàng thêm lựa chọn khi mua hoa dịp tết.